

Số: 630 /TB-ĐHNL-TCCB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2010

## THÔNG BÁO

Về việc đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh  
Giáo sư, Phó giáo sư năm 2010

Kính gửi: Trường các đơn vị

Theo thông báo số 33/VP.HĐCDGSNN ngày 14/4/2010 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Nhà trường xin thông báo về thời hạn đăng ký, nộp hồ sơ và lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010 như sau:

<i>Ngày tháng</i>	<i>Nội dung công việc</i>
15/5	Hạn cuối cùng ứng viên <b>ghi tên-đăng ký</b> xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2010 tại cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH).
25/5	Hạn cuối cùng các CSGDĐH nộp công văn và hồ sơ đề nghị thành lập các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGSCS).
05/6	Thường trực HĐCDGSNN ký quyết định thành lập các HĐCDGSCS.
10/6	Hạn cuối cùng nộp tại Văn phòng HĐCDGSNN: - Tất cả các ứng viên nộp <b>Bản đăng ký</b> xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010. - Riêng các ứng viên thuộc đơn vị không có HĐCDGSCS và ứng viên thuộc đối tượng thỉnh giảng nộp thêm: đơn, công văn giới thiệu của cơ quan cấp Bộ chủ quản và các minh chứng xác nhận công tác đào tạo.
15/6	<b>Hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐCDGSCS.</b>
25/6	<b>Hạn cuối cùng Thường trực HĐCDGSNN giới thiệu các ứng viên của các đơn vị không có HĐCDGSCS và đối tượng thỉnh giảng viên thỉnh giảng về các HĐCDGSCS.</b>
2- 10/7	Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2010.
10/7- 15/8	<b>Các HĐCDGSCS xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS đợt năm 2010.</b>

20/8	Hạn cuối cùng các cơ sở giáo dục đại học chuyển đến Văn phòng HƣCDGSNN: - Các tài liệu của HƣCDGSCS đợt xét năm 2010 như đã quy định và hồ sơ của ứng viên đã được HƣCDGSCS đề nghị HƣCDGSNN xét tiếp. - Công văn của các Bộ và Cơ quan ngang Bộ về danh sách các ứng viên được Bộ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.
20/8- 20/9	Văn phòng HƣCDGSNN xử lý các tài liệu từ các HƣCDGSCS chuyển đến và bàn giao hồ sơ của các ứng viên cho các HƣCDGSN, LN.
20/9- 20/10	<b>Các HƣCDGSN, LN xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2010.</b>
30/10	Hạn cuối cùng các HƣCDGSN, LN nộp tại Văn phòng HƣCDGSNN: - Báo cáo và các tài liệu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. - Toàn bộ hồ sơ của các ứng viên.
01- 10/11	HƣCDGSNN họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2010.
10- 20/11	Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và trao giấy công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2010 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Đề nghị trường các đơn vị phổ biến thông báo này đến toàn thể cán bộ, viên chức thuộc đơn vị mình; các Phòng, ban chức năng hỗ trợ cung cấp các loại giấy chứng nhận cho ứng viên theo yêu cầu.

Thông tin chi tiết về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn các chức danh xin tham khảo thêm trên trang web của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước: <http://www.hcdgsnn.gov.vn>

Trân trọng kính chào. *ch*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCCB, HC.

**HIỆU TRƯỞNG**



**TS. Trịnh Trường Giang**